
 

12.fundur framkvæmdastjórnar Héraðsnefndar Árnesinga, kjörtímabilið 2018-2022,  

haldinn í Ráðhúsi Árborgar, 7.október 2019,  kl.08:15. 

Mætt: Eyþór H. Ólafsson formaður, Helgi S Haraldsson, Kjartan Björnsson, Halldóra 

Hjörleifsdóttir, varamaður Árna Eiríkssonar.  Fjarverandi var Jón Páll Kristófersson, 

varmaður Rakelar Sveinsdóttur. Einnig sat fundinn Ingibjörg Garðarsdóttir. 

1. Fjárhagsáætlanir stofnana nefndarinnar. 

Ásta Stefánsdóttir formaður stjórnar Almannavarnarnefndar kom á fundinn og útskýrði áætlun 

nefndarinnar og þá sérstaklega áætlun um þátttöku í kostnaði vegna sameiginlegs starfsmanns 

með lögreglustjóranum á Suðurlandi.  Samþykkt að leggja áætlunin fram óbreytta. 

 

Breytt áætlun Brunavarna Árnessýslu lögð fram og samþykkt að leggja hana fram óbreytta. 

 

Áætlun Byggðasafns Árnesinga lögð fram, samþykkt að Ingibjörg hafi samband við forstöðumann 

vegna breytinga á henni er snýr að framlagi Svf. Árborgar vegna sjóminjasafns. 

 

Áætlun Listasafns Árnesinga hefur ekki verið endurskoðuð og verður lögð fram fyrir næsta 

stjórnarfund. 

 

Áætlun Héraðsskjalasafnsins samþykkt óbreytt. 

 

2. Öryggismál tilboð. 

Samþykkt að taka tilboðum í öryggisgæslu og úttektir, fyrir stofnanir nefndarinnar.  Tilboði 

Öryggismiðstöðvarinnar í fjargæslu verði tekið og tilboði Árvirkjans í úttektir. 

3. Búðarstígur 22. 

Samþykkt að fela byggingarnefnd að taka saman stöðumat og næstu skref í þeirri uppbyggingu 

sem hafin er og leggja fyrir héraðsnefndarfund. 

 Næsti stjórnarfundur boðaður, þriðjudaginn 15.október kl. 07.45 í Hótel Selfossi. 

 

Fundi slitið kl. 10:15. 

Helgi Sigurður Haraldsson ritaði fundargerð. 

 

 


